

แถลงการณ์บริษัท
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เรื่อง: บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งการอนุมัติออกอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่ในพื้นที่อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับหนังสือจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้ทราบว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (“กพร.”) ได้พิจารณาอนุมัติออกอาชญาบัตรพิเศษให้แก่บริษัท จำนวน 44 แปลง ในพื้นที่อำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครอบคลุมเนื้อที่ 397,226 ไร่ โดยอาชญาบัตรพิเศษมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2568 บริษัท จึงขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

บริษัท ได้ยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่ในพื้นที่อำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2548 ซึ่งคำขอดังกล่าวถูกชะลอการอนุมัติไว้ เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้มีการทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ทองคำให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยภายหลังจากที่ได้มีการกำหนดและประกาศบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการสานต่อคำขอดังกล่าวที่ค้างอยู่ ภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบใหม่

การออกอาชญาบัตรพิเศษเป็นเพียงการให้สิทธิในการสำรวจแร่ในพื้นที่ที่ระบุบนอาชญาบัตรเท่านั้น ซึ่งสิทธิในการสำรวจไม่ได้อยู่เหนือสิทธิในที่ดินตามกฎหมายของประชาชน หรือของหน่วยงานรัฐ โดยบริษัทจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินอย่างถูกต้องก่อนเข้าพื้นที่ ที่สำคัญ อาชญาบัตรพิเศษไม่ได้มอบสิทธิในการทำเหมืองหรือเป็นข้อผูกพันว่าทางราชการจะต้องอนุญาตประทานบัตรแก่บริษัทในอนาคตแต่อย่างใด เนื่องจากการจะได้รับอนุญาตประทานบัตรนั้น บริษัทต้องดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบและกฎหมาย และได้รับความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่เพื่อการทำเหมืองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

ภายหลังจากที่ได้ทราบข่าวการอนุมัติอาชญาบัตรพิเศษ ได้มีเสียงสนับสนุนจากคนในพื้นที่ อาทิเช่น นายชัยวัฒน์ พรหมดี กำนันตำบลท้ายดง หมู่ 6 บ้านวังขอน ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า “ผมและประชาชนในพื้นที่ขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้าใจและรับฟังความจริง และอนุมัติอาชญาบัตรให้บริษัท เราเชื่อว่าบริษัทจะดำเนินการสำรวจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสร้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับชุมชนต่อไป”

บริษัทต้องขอขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นที่มอบให้แก่เรา และขอให้มั่นใจว่า ด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานระดับสากล และหลักในการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในขณะนี้ บริษัทหวังจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่อาจค้นพบระหว่างการสำรวจอีกด้วย

ในโอกาสนี้ นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกิจการภายนอก กล่าวว่า “การสำรวจจะทำให้เรามีข้อมูลทางธรณีวิทยาของพื้นที่อย่างกว้างขวาง และยังมีข้อมูลเชิงพื้นที่ในมิติอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งภาครัฐสามารถนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สำหรับเรื่องชุมชนนั้น ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเรื่องงานสำรวจว่าจะไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และบริษัทมีพันธะที่จะต้องดูแลให้พื้นที่อยู่ในสภาพเดิม ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรตลอดเวลาที่ผ่านไป จึงมั่นใจว่าจะสามารถทำงานสำรวจโดยมีความเข้าใจและการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ร่วมกันจากการสื่อสารสองทางกับชุมชนในพื้นที่ ดังที่ได้ดำเนินการมาโดยลำดับ”

ทำยนี้ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านในการให้โอกาสพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้านอยู่เสมอ ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสะท้อนข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับรู้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ. อัครา รีซอร์สเซส
คุณนฤอร เกลาเทียน 089-522-6169/คุณยุทธ ศรีทองสุข 061-413-0099